

“SET รายวันกลับขึ้นมาปิดได้ดี ทำให้มีลุ้นขยับขึ้นให้เทรตดิ่งต่อเนื่องได้ แต่ต้องตามดูแนวรับ 1573 จุดเป็นเกณฑ์ในการขายถอยด้วย เพราะถ้าอ่อนต่ำกว่าลงไปอีกจะดูไม่ดี!!”



SET INDEX ปิดที่ 1,581.27 จุด เปลี่ยนแปลง +12.20 จุด คิดเป็น +0.78%

แนวรับ 1580-1576**, 1573***, 1570-1568* จุด

แนวต้าน 1584-1588***, 1590-1592*, 1595-1602** จุด

Technical View:

สำหรับการเข้าเทรตดิ่งระยะสั้น – เมื่อวานนี้ SET ยังขยับกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง และสามารถยืนปิดสูงกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยในกราฟรายวันได้ด้วย ทำให้ภาพทางเทคนิคเริ่มดูดีขึ้น แต่รูปแบบกราฟรายสัปดาห์ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ดังนั้นแม้ว่าจะยังสามารถเทรตดิ่งตามต่อได้ แต่ก็ต้องดูแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ย 5 และ 10 วันแถว 1573 จุดเป็นเกณฑ์ในการขายถอยด้วย เพราะถ้าดัชนีย้อนกลับลงมาต่ำกว่าจุดนี้อีก ก็จะมีส่งผลให้โอกาสที่ SET จะกลับไปไหลลงต่ำอีกครั้งยังเป็นไปได้

แนวโน้มระยะกลาง-ยาว รูปแบบกราฟดัชนีรายวันเริ่มกลับมาดูดีขึ้น ซึ่งถ้า SET ไม่ย้อนหลุดต่ำกว่า 1573 จุดลงไปอีก ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้รูปแบบกราฟรายสัปดาห์ก็กลับมาดูดีตามไปด้วยได้ แต่ยังคงแนะนำให้รอดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วง 1-2 วันนี้ก่อน แล้วจึงจะตัดสินใจเข้าซื้อเพื่อถือลงทุนต่อไป

Analyst :

Somchai Anektaweepon
Veeravat Virochpoka
Tel. : 0-2646-9967

Register : 002265
Register : 047077

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชักชวนให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

Technical Picks:

ERW (Bt 4.82 เป้าเทคนิค 5-5.50 cut loss ถ้าหลุด 4.70)

STEC (Bt 26 เป้าเทคนิค 27-28 cut loss ถ้าหลุด 25.25)

KTC (Bt 64.50 แนะนำยืมหุ้น short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)



หลังจากราคาหุ้นแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับแถว 4.50 บ.บวกลบและเริ่มมีจังหวะดีดตัวกลับขึ้นมาได้ ล่าสุดวานนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นและทะลุแนวเส้นต้นทุนค่าเฉลี่ยรวมถึงเส้นแนวโน้มขาลงได้ น่าจะมีจังหวะปรับตัวขึ้นต่อและทดสอบแนวต้านต่างๆต่อไป



ราคาสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาขึ้นเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆทั้งในกราฟรายวันและรายสัปดาห์ได้อีกครั้ง พร้อมทั้งมีสัญญาณบวกจากการฟอร์มตัวของ Indicators ต่างๆ สนับสนุนด้วย ทำให้มีลุ้นโอกาสวิ่งขึ้นหาแนวต้านข้างต้นให้ทำกำไรได้ ดังนั้นถ้าไม่ย้อนต่ำกว่าแนวรับก็น่าสนใจเทรตดิ่งตามต่อ

For SBL



เมื่อ 2 วันก่อนแนะนำยืมหุ้น short แต่ราคาขยับขึ้นจากผลประกอบการที่ประกาศออกมาเสียก่อน โดยถ้ายืม short ไปแล้วก็รอซื้อคืนที่แนวรับได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทำ ช่วงนี้ก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่ เพราะราคาเริ่มปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยอีกครั้ง ทำให้คาดว่ามีลุ้นรอซื้อคืนทำกำไรที่แนวรับได้ โดยจะใช้แนวต้านเป็นจุดซื้อคืนตัดขาดทุนถ้าราคาวิ่งกลับขึ้นไปสูงกว่าอีก